

# ครม.ไฟเขียวช่วย'ชาวไร่อ้อย' ทุ้ม 2.6 หมื่นล.แก้จุดตัดรถไฟ

ครม.ไฟเขียวช่วยชาวไร่อ้อย 1.6 หมื่นล. ทุ้ม 2.6 หมื่นล. แก้จุดตัดรถไฟ พณ.ชี้เงินเพื่อติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 5 ธปท.ยันไม่เข้าภาวะเงินฝืด กกร.ชี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว (อ่านต่อหน้า 6)

## ต่อจากหน้า 1

### ชาวไร่อ้อย

#### 'ประยุทธ์'เร่งช่วย'เอสเอ็มอี'

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้ติดตามงานที่ได้สั่งการไปแล้ว ทั้งการบริหารงานของแต่ละกระทรวงและการบริหารงานตามนโยบายที่ตนได้สั่งการไป ต้องเร่งรัดให้เร็วขึ้น นอกจากนี้จะมีการหารือถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่หลายส่วนมีปัญหา เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ได้ สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีอยู่ประมาณ 2.6 ล้านราย จัดทะเบียนนิติบุคคลประมาณ 6 แสนราย และอยู่ในระบบภาษีเงินได้ประมาณ 1 ล้านราย อีก 5-6 แสนรายก็ยังไม่อยู่ในระบบ มีเพียงรายชื่ออยู่ในบัญชีเท่านั้น จะให้สนับสนุนเอสเอ็มอีทั้งหมดคงไม่ได้ ต้องไปสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่า สามารถเดินหน้าได้

#### ครม.ช่วยชาวไร่อ้อย 1.6 หมื่นล.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อยฤดูกาลผลิตปี 2557/58 ด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยให้เกษตรกรในอัตราตันละ 160 บาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กนอ.) เสนอ เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต และมีเงินหมุนเวียนสำหรับการเพาะปลูกอ้อยในฤดูกาลผลิตต่อไป โดยที่ประชุมได้อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยให้เกษตรกร ด้วยการจ่ายเงินตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลทรายฤดูกาลผลิตปี 2557/58 ซึ่งจากประมาณการผลผลิตเบื้องต้น 102.20 ล้านตัน คาดว่าต้องใช้วงเงินช่วยเหลือประมาณ 16,352 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ กิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อนำไปเป็นรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และนำเงินมาชำระหนี้เฉพาะเงินกู้ที่นำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูกาลผลิต ปี 2557/58 จนกว่าจะใช้หนี้หมดเท่านั้นได้

#### แก้จุดตัดรถไฟ 2.6 หมื่นล.

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟ โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 วงเงิน 2,126 ล้านบาท พร้อมอนุมัติกรอบงบประมาณปี 2560 อีก 24,200 ล้านบาท เมื่อรวมงบที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2558 ไปก่อนหน้านี้ก็ 467 ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินสำหรับการแก้ปัญหาี้รวม 26,793 ล้านบาท โดยมอบให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท้องถิ่นกำกับดูแลพื้นที่ทั่วประเทศไม่ให้เกิดจุดตัดทางรถไฟที่เป็นทางลัดผ่านเพิ่มขึ้น จากการสำรวจพบว่ามีจุดตัดทางรถไฟ 2,517 แห่ง เป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาต 1,933 แห่ง และไม่ได้รับอนุญาตหรือทางลัดผ่าน 584 แห่ง สำหรับการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น ในระยะเร่งด่วน จะแก้ไขจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต

#### เงินเพื่อติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 5

นายสมเกียรติ ตริรัตน์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) เดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 106.53 สูงขึ้น 0.1% จากเดือนเมษายน 2558 แต่ติดลบ 1.27% เมื่อเทียบเดือนพฤษภาคม 2557 ถือเป็นติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี 8 เดือน สาเหตุหลักจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก มีผลต่อราคาในประเทศลดลง ทั้งแก๊สโซฮอล์ 91/95 น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 95 และค่าไฟฟ้า ที่ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ลดลง 9.35 สตางค์ต่อหน่วย กระทบต่อต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลต่อราคาที่ปรับตัวลงตามมา โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมดีขึ้นกว่าเมษายนเล็กน้อย เพราะราคาอาหาร ผักสดและเนื้อสัตว์ เริ่มขยับขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 0.16% อาทิ มังคุดราคาสูงขึ้น 20.08% เงาะสูงขึ้น 13.54% ทุเรียนสูงขึ้น 13.50% ต้นหอมสูงขึ้น 9.05% ถั่วฝักยาวสูงขึ้น 7.96% ไข่สูงขึ้น 3.36% ส่วนดัชนีราคาสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 0.18% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มขยับ สนุ ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ปรับราคาขึ้น

นายสมเกียรติกล่าวว่า ทำให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 5 เดือนแรกปี 2558 ติดลบ 0.77% แม้เงินเฟ้อจะติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แต่ยังไม่ถือว่าเป็นภาวะเงินฝืด (อ่านรายละเอียดหน้า 2)

#### ธปท.ยันไม่เข้าภาวะเงินฝืด

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2558 ติดลบ 1.27% และติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ยังไม่ได้ถือว่าเข้าสู่ภาวะเงินฝืด แม้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคจะชะลอตัวลงบ้าง แต่ราคาสินค้าที่ปรับลดลงส่วนใหญ่เป็นราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง แต่เชื่อว่าในระยะข้างหน้า เมื่อราคาน้ำมันเริ่มที่จะขยับขึ้น ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปี จึงยังไม่น่ากังวลเกินไป

# มติชน

Matchon  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 3 มิถุนายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13597

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 112.18

Ad Value: 123,398

PRValue (x3): 370,194

ศิลปะ: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ครม.ไฟเขียวช่วย'ชาวไร่'อ้อย'ทุ้ม'2.6หมื่นล.แกจุดตัดรถไฟ

กับเรื่องของภาวะเงินฝืดแต่อย่างใด

“แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะติดลบถึง 6 เดือน หรือ 2 ไตรมาสติดต่อกันก็ยังไม่ถือว่าเข้าสู่ภาวะเงินฝืด แต่ภาวะเงินฝืดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาสินค้าแทบทุกชนิดลดลง และประชาชนเริ่มที่จะชะลอการใช้จ่าย เชื่อว่าแรงกดดันจากราคาน้ำมันในระยะต่อไปจะน้อยลง จะส่งผลให้เงินเฟ้อและกำลังซื้อในประเทศปรับตัวดีขึ้น” นายเมธีกล่าว และว่า กนง. ไม่ได้ละเลยและติดตามดูความผันผวนของค่าเงินและเงินทุนเคลื่อนย้ายอยู่ตลอด พบว่าขณะนี้ยังไม่มีการเก็งกำไรค่าเงินบาท แต่การที่บาทอ่อนลงเร็วส่วนหนึ่งมาจากที่ตลาดคาดการณ์ไปในทิศทางที่ว่าเงินบาทจะอ่อนค่าเป็นผลกระทบต่อเชิงจิตวิทยา แม้ว่ากระแสเงินทุนต่างชาติจะไหลออกไม่มาก

## กกร.ชี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายกสมาคม ธนาคารไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เปิดเผยว่า เอกชนเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคและการลงทุนยังเปราะบาง เพราะยังชะลอตัวอยู่ แต่จากสัญญาณเรื่องแนวโน้มความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น แม้การส่งออกยังติดลบแต่มูลค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการนั้น ทำให้เศรษฐกิจไทยถือว่าผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และการลงทุนของภาครัฐก็สามารถเบิกจ่ายได้แล้วถึง 33%

## คาดกนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย

นายบุญทักษ์กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงช่วยกระตุ้นการส่งออกในระยะข้างหน้าได้ดี เชื่อว่าครึ่งปีหลังแนวโน้มเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก แต่ยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผันผวนของค่าเงินบาทจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย แม้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลง แต่เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ยังถือว่าแข็งค่ากว่า ส่งผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรให้ขายได้ราคาลดลง ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 10

มิถุนายน คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากได้มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาติดต่อกัน 2 ครั้งแล้ว จึงน่าจะรอดูผลที่มีต่อตลาดก่อน

## สศค.เกาะติดเฟดขึ้นดอกเบี้ย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สศค.ได้มีการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหากสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลางปีแน่ และคาดปรับหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้วเท่านั้น หากสหรัฐแข็งแกร่ง เศรษฐกิจไทยจะได้รับอานิสงส์ส่วนภาคการส่งออกสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุนโดยตรงด้วย สศค.ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 2 น่าจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายระลอกแรกภายในปีนี้อย่างแน่นอน ปัจจุบันสหรัฐเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 2 ของไทย โดยไทยส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐคิดเป็น 10.5% ของการส่งออกไทยรวมในปี 2557 หรือคิดเป็นมูลค่า 7.7 แสนล้านบาท หรือ 23.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ภาครัฐสนับสนุนให้ภาคเอกชนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดผลกระทบจากค่าเงินที่อาจผันผวนขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวด้วย

## มูดีส์ลดเครดิต-ทิศทางดีขึ้น

รายข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody's Investors Service) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ทางมูดีส์ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลไทยสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินบาทที่ระดับ Baa1 โดยมีมุมมองความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันได้ยืนยันเพดานความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ A2 และสกุลเงินบาทที่ A1 พร้อมทั้งยืนยันเพดานเงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ Baa1 และสกุลเงินบาทที่ A1 ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับปรุงวิธีการคำนวณจีดีพีจากแบบมูลค่า ณ ราคาประจำปี เป็นแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures) เพื่อให้สะท้อนอัตราการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดีขึ้นว่า การปรับจีดีพีได้ส่งผลให้ตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่คิดเป็นสัดส่วนต่อจีดีพีปรับตัวในทิศทางดีขึ้น โดยในภาพรวมทำให้คะแนนในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากระดับ Moderate (+) เป็น High

## เสถียรภาพ-ธรรมาภิบาลดีขึ้น

นอกจากนี้ มูดีส์ชี้แจงว่ามุมมองความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ สะท้อนว่าน่าจะยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า โดยปัจจัยที่จะทำให้มูดีส์ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 1.ความคืบหน้าในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการคลัง 2.การจำกัดการผูกพันทางการคลังที่อาจเกิดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และ 3.สถานการณ์ทางการเมืองและธรรมาภิบาลปรับตัวดีขึ้น ส่วนปัจจัยที่จะทำให้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย (1) เกิดการเผชิญหน้าทางการเมืองอีกจนส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการท่องเที่ยว (2) ต้นทุนการระดมทุนของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือการขาดวินัยทางการคลัง และ (3) ดุลการชำระเงินและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

## 3มิ.ย.ดีเดย์คุมราคาหอย

พล.ต.ฉลองรัฐ นาโคชาติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนเป็นต้นไป จะส่งทีมเข้าไปตรวจสอบราคาตลาดทั้งในเขต กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยดูแลราคาตลาดในจังหวัดให้มีราคา 80 บาท ถ้าทีมตรวจที่มีตำรวจร่วมด้วย ตรวจพบการขายสลากกินราคาจะดำเนินการกฎหมายคือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หากเป็นผู้ค้าที่ได้โควตาจะถูกบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับสำนักงานสลาก มั่นใจ 100% ว่าราคาตลาดจะดีขึ้น และสามารถขายในราคา 80 บาท

## แถลงมาตรการควบคุม

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดแถลงข่าวในประเด็นแนวทางการควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีนายธนวรรธน์ พลวิชัย

# มติชน

Matichon  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 3 มิถุนายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13597

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 112.18 Ad Value: 123,398

PRValue (x3): 370,194

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ครม.ไฟเขียวช่วย'ชาวไร่'อยู่'ทุ้ม'2.6หมื่นล.แก้จุดตัดรถไฟ

โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ เบื้องต้นจะเป็นแนวทางที่จะใช้ดูแลราคาสลากหลังจากเปิดวางขายงวดแรก รวมถึงการส่งชุดไปสำรวจราคาสลาก และประเมินผลของมาตรการที่ออกมาว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน เพราะสลากโคเวตัสลากที่ให้รายย่อยมีอายุ 6 เดือน ถ้ามาตรการที่ออกมาไม่ได้ผล ต้องปรับใช้มาตรการอื่นๆ แทน